



ที่ อน ๐๐๒๓.๒/ว ๗๖๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กำหนดจะดำเนินการโครงการ
อบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ
ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้เลื่อน
สู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม (ประกาศ ก.ท.
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐) เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบการวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีข้าราชการ
หรือพนักงานครูฯ ในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๑๒๘
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.uthailocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สด.จ.อุทัยธานี”



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๖๕๗-๑๕๙๖, ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕
ผู้ประสานงาน นางสาววรรณภา สัจด์

กลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
เลขรับ 1464
วันที่ 3 ต.ค. 2565
เวลา
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๑๒๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
เลขรับ ๐๑๑๓
วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา 10.0๑๖.

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กำหนดจะดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐) เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบการวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ในสังกัด สํารวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ จากการสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑๙๐๕๕
นางสาวณิฉัตร โคตรบรรเทา โทร. ๐๙๒ ๒๖๕๑๓๕๑